

# สระว่ายน้ำชุมชน ตำบลโกรกล่าง

...เราภูมิใจที่ได้ใช้ภูมิคุ้มกันกับลูกหลานเรา...



ภาคัญญาศิลปวัฒนาเป็นฐานราก

**ตำบลโกรกล่าง** ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 อำเภอโกรกล่าง จังหวัดสุโขทัย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือ ประมาณ 440 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุโขทัยไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลกสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร ประชากรมีจำนวนทั้งสิ้น 3,926 คน จำนวน 1,212 หลังคาเรือน

**จุดเด่น** ของตำบลโกรกล่าง มีผู้นำหน่วยงาน องค์กรชุมชนและราษฎรที่มีความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ยึดกรอบจารีตประเพณีอันดีงามของไทย นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นไปตามคำขวัญของตำบลโกรกล่างที่ว่า

**“ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแหล่งฝีมือช่าง ของดีฟลูดัง  
ของขลังหลวงพ่อแลปู่เกตุ คลองเหมืองช้างแหล่งเกษตร รสเด็ดน้ำตาลดี”**  
จากการร่วมมือร่วมใจของผู้นำทุกองค์กร และราษฎรที่เข้มแข็ง ทำให้การจัดกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ในตำบลประสบผลสำเร็จ หลายโครงการได้รับรางวัลและเป็นโครงการนำร่องทั้งในระดับอำเภอ จังหวัดและประเทศ

ทุกโครงการที่ประสบผลสำเร็จนั้น มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคลากรในชุมชน โดยไม่รบกวนงบประมาณแต่อย่างใด มีโครงการที่ทำชื่อเสียงในระดับประเทศ เช่น โครงการโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ ปรากฏชาวบ้าน ที่ศูนย์เครือข่ายปรากฏชาวบ้าน บ้านดอนสัก ซึ่งมีผู้มาศึกษาดูงานจากบุคคลทั้งในและนอกประเทศ

นอกจากนั้นโครงการที่นำภาคภูมิใจของคนในตำบลอีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย**มุ่งเน้นการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางน้ำ** โดยจัดสร้าง **“สระว่ายน้ำชุมชน”** ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐและประชาชนในตำบลโกรกล่าง ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 64 จังหวัดสุโขทัย องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกล่าง สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค **โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ เพื่อการพัฒนาและป้องกันการจมน้ำในเด็กทั้งในตำบลโกรกล่างและตำบลใกล้เคียง** ปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องทุกวัน



ความร่วมมือของผู้นำชุมชน และประชาชนในตำบล

## ที่มาของสระน้ำชุมชน

ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของตำบลโกรกล่างเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองน้ำไหลผ่านใจกลางตำบลและมีแหล่งน้ำธรรมชาติและสระที่ถูกขุดขึ้นเพื่อการเกษตรมากมาย ฤดูน้ำหลากมีน้ำไหลเอ่อล้นในไร่นาและหมู่บ้าน ซึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุการจมน้ำเสียชีวิตทั้งในเขตตำบลและอำเภอ ทุกปี กอปรกับมีข่าวจากโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ เกี่ยวกับการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กในบ่อ คู คลองและแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง



...จากสภาพและสาเหตุดังกล่าวจึงทำให้โรงเรียนวัดดอนสักมีตมภาพที่ 231 นำโดยนายพิมพ์ ทวีนาท ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายณรงค์ โกรกิจราษฎร์ ครูพลศึกษาซึ่งมีข้อมูลเด็กในโรงเรียนร้อยละ 98 ที่ว่ายน้ำไม่เป็น ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงมีโครงการว่ายน้ำให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยนำเด็กไปเรียนว่ายน้ำที่สถาบันการพลศึกษาวิทยเขตสุโขทัย อยู่ห่างไกลโรงเรียนถึง 35 กิโลเมตร ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากท่าน ว่าที่ รอ.ดร.เทียนชัย ทองวินิจศิลป์ รองอธิการบดีครูผู้สอน โดยเด็กไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นซึ่งได้รับความสำเร็จจากโครงการอย่างดียิ่งเยี่ยม และก็จะดำเนินการต่อเนื่องไปอีก

จากการสรุปโครงการในการนำพานักเรียนไปเรียนที่สระน้ำดังกล่าว ทำให้มีปัญหามากประการคือ งบประมาณการขนส่ง และความเสี่ยงกับอุบัติเหตุ ก่อปรกับทางสำนักโรคไม่ติดต่อได้รับทราบข้อมูลของทางโรงเรียน จึงได้ไปทำการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และผนวกกับโครงการนำร่องของสำนักโรคไม่ติดต่อคือ **“เด็กสุโขทัย...ปลอดภัยไม่จมน้ำ”** โดยมีตำบลโกรกกลางเป็นตำบลตัวอย่างในการป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าวและมีแนวคิดเบื้องต้นคือการสร้างสระว่ายน้ำชุมชนขึ้น ในพื้นที่ของตำบลโกรกกลางซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากนายสนั่น อภัยมัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกกลาง ได้สนับสนุนงบประมาณเบื้องต้น 100,000 บาทในการดำเนินการสร้างสระว่ายน้ำดังกล่าว และต่อมาจึงได้นำเรื่องเสนอผู้อำนวยการ ประชาชน ภายในตำบล ได้ร่วมกันวิเคราะห์และสรุป ประเด็นปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งไปศึกษาดูงาน และมีมติดำเนินการก่อสร้าง **สระว่ายน้ำชุมชนขนาด 8X15 เมตร ในเนื้อที่ของ อบต.โกรกกลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551** โดยมีคณะทำงานหลายฝ่าย

**คณะทำงาน...** เช่น ฝ่ายช่างโยธาของตำบลดูแลการก่อสร้าง ผู้นำในตำบล ร่วมกันอุทิศแรงงานให้แรงงานคนในตำบลที่มีความรู้ความสามารถผลัดเปลี่ยนกัน มาช่วยโดยไม่คิดค่าแรงงานเป็นส่วนใหญ่ **การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่มีในชุมชนมาดัดแปลง ประยุกต์ใช้** นอกจากนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เช่น ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 64 จังหวัดสุโขทัย สถาบันการพลศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานีอนามัย ตำบลโกรกกลาง คณะครู เยาวชน และประชาชนในตำบลโกรกกลางร่วมกันบริจาควัสดุ และบริจาคเงินสมทบจนแล้วเสร็จ **และทำการเปิดสระว่ายน้ำเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2551**

หลังจากนั้นได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นโดยการอนุมัติของเขตพื้นที่การศึกษา ระเบียบต่างๆ ของการใช้สระน้ำ มีคณะกรรมการดำเนินงาน ครูผู้สอน ผู้ดูแลสระน้ำและมีนักเรียนในเขตบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโกรกกลาง จำนวน 151 คน บุคคลภายนอก 207 คน และเด็กนักเรียนนอกเขต บริการ 64 คน



● การใช้รถแบคโฮของ อบต.โกรกกลาง

● เครื่องกรอบน้ำที่หล่อใช้ในตำบล

● กอดฟ้าป่า เพื่อระดมทุน

● ได้รับเกียรติจาก นายอำเภอโขงเจียม เป็นประธานในพิธี เปิดสระว่ายน้ำ

● พอ.ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 64 จ.สุโขทัย มอบอุปกรณ์ว่ายน้ำให้กับ นายก อบต. โกรกกลาง